

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO **Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: /TCTDĐT-TDĐTQC

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

V/v điều chỉnh thời gian tổ chức
Đại hội Thể dục thể thao các cấp.

Kính gửi:

- Sở Văn hóa và Thể thao,
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Căn cứ Hướng dẫn số 2535/HD-BVHTTDL ngày 09/7/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, trong thời gian qua các địa phương đã tích cực chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp hiệu quả, thiết thực, gắn việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp với đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và các sự kiện chính trị, xã hội của địa phương. Đến nay, Tổng cục Thể dục thể thao đã nhận được văn bản chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh trên diện rộng và kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ, quy mô tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp. Theo báo cáo của 46/63 tỉnh/thành, đến hết tháng 9 năm 2021 cả nước mới có gần 30% số xã, phường tổ chức xong Đại hội Thể dục thể thao cấp xã và 16 huyện, quận tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện.

Để công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp diễn ra an toàn, hiệu quả, đảm bảo tiến độ và quy mô phù hợp với tình hình mới, Tổng cục Thể dục thể thao đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào hướng dẫn của các Bộ, ngành và tình hình thực tế cấp độ dịch bệnh của địa phương để tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành ban hành văn bản điều chỉnh kế hoạch, quy mô và thời gian tổ chức, đồng thời

hướng dẫn tổ chức các hoạt động tập luyện, thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao các cấp phù hợp, đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Thời gian các tỉnh/thành tổ chức xong Đại hội Thể dục thể thao các cấp trước ngày 30 tháng 9 năm 2022 để chuẩn bị tốt nhất lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc dự kiến tổ chức tháng 11 năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ VHTTDL (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ TDTTQC, MTân.75.

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**

Nguyễn Hồng Minh